

Số: /SNN&PTNT-KHTH  
V/v tham mưu giải đáp các kiến nghị,  
đề xuất của UBND huyện Long Hồ

Vĩnh Long, ngày tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Công văn 2576/UBND-KTNV ngày 16/5/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải đáp các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Long Hồ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trả lời các kiến nghị, đề xuất có liên quan như sau:

**(1)- Đề nghị tỉnh xem xét thời điểm áp dụng Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp; xem xét việc khen thưởng cho ấp được công nhận đạt NTM kiểu mẫu (giống như việc khen tặng công trình cho xã đạt chuẩn nông thôn mới) để tạo động lực cho các ấp phấn đấu.**

1.1. Đối với việc xem xét thời điểm áp dụng Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025:

Ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí của các Bộ, Ngành trung ương và tổng hợp hướng dẫn từ các Sở, ngành tỉnh đề trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hành Công văn số 232/SNN&PTNT-NTM, ngày 10/3/2022 và Công văn số 368/SNN&PTNT-NTM, ngày 06/4/2022 về việc triển khai Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 gửi đến các Sở, ngành tỉnh đề nghị cụ thể hóa các tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã triển khai đến các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở tổng hợp nội dung đề xuất cụ thể hóa tiêu chí của Sở, ngành tỉnh, cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định

ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đang chờ ý kiến góp ý của Sở Tư pháp) và tổng hợp các nội dung hướng dẫn tiêu chí từ Sở, ngành tỉnh sẽ hoàn chỉnh dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành.

Vào ngày 09/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã để triển khai các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua thảo luận tại cuộc họp, tất cả đại biểu tham dự đều thống nhất áp dụng bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022.

1.2. Đối với việc xem xét khen thưởng cho ấp được công nhận ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Quyết định số 1991/QĐ-UBND, ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận và công bố khu dân cư (ấp) nông thôn mới, khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cân đối từ nguồn ngân sách của huyện, xã xem xét, quyết định khen thưởng áp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu và các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào xây dựng ấp nông thôn mới, ấp nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành (theo Điều 11 của Quyết định số 1991/QĐ-UBND, ngày 27/7/2021).

**(2). Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP mà Trung ương cấp về hàng năm để huyện chủ động nạo vét thủy lợi nội đồng nhằm phòng chống hạn mặn cũng như trữ ngọt cho 6000 ha lúa (UBND huyện có Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 25/4/2022 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).**

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị của UBND huyện Long Hồ, thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP. Sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/5/2022.

Trên đây là ý kiến tham mưu giải đáp các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Long Hồ của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vp. UBND tỉnh;
- Phòng TH (VP.UBT);
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT (VP), KHTH.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

